

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG NGUYỄN NGHIÊM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND

Phường Nguyễn Nghiêm, ngày 15 tháng 4 năm 2024

V/v đề nghị xử lý cơ sở sản xuất
cám của ông Lê Văn Trung tại
TDP2 phường Nguyễn Nghiêm,
thị xã Đức Phổ.

Kính gửi: - UBND thị xã Đức Phổ;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã.

UBND phường Nguyễn Nghiêm nhận được kiến nghị của Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm và một số hộ dân sống xung quanh nhà ông Lê Văn Trung (số nhà: 16 Lê Thị Hồng Gấm, TDP2, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) về việc ông Trung xay cám cá tại địa chỉ trên không đảm bảo vệ sinh môi trường (bốc mùi hôi thối).

UBND phường Nguyễn Nghiêm đã tổ chức kiểm tra hiện trường nhiều lần khi người dân có kiến nghị, lập Biên bản vụ việc 02 lần (lần thứ 1 vào ngày 13/11/2023, lần 2 ngày 15/4/2024). Qua kiểm tra thực tế, ông Trung sử dụng nguyên liệu làm cám viên là mực, tôm, bắp, bột cám, ... nên bốc mùi hôi thối ảnh hưởng môi trường sống xung quanh, ngoài ra máy xay cám khi hoạt động cũng gây ra tiếng ồn lớn.

Qua các buổi làm việc, ông Trung trình bày việc xay cám của ông không diễn ra thường xuyên từ ngày này qua ngày kia (ông chỉ xay cám phục vụ việc nuôi thủy sản của nhà ông chứ không kinh doanh buôn bán), về lâu dài sẽ không để cơ sở sản xuất cám tại nhà mà sẽ chuyển đến một vị trí khác xa khu dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường và cũng cam kết không để bốc mùi hôi thối nữa. Tuy nhiên, đến nay ông vẫn không khắc phục được.

UBND phường Nguyễn Nghiêm đề nghị UBND thị xã xem xét, chỉ đạo hướng xử lý cơ sở sản xuất cám trên. Trước mắt, UBND phường đề nghị thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc sản xuất cám của ông Trung có đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường, về Giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy phép môi trường, ... Trường hợp cần thiết có thể mời Đơn vị tư vấn để đánh giá tác động môi trường để đánh giá độ ồn và mức độ ô nhiễm môi trường để có hướng xử lý tiếp theo.

UBND phường Nguyễn Nghiêm kính đề nghị UBND thị xã Đức Phổ quan tâm chỉ đạo để các phòng, ban và địa phương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Đỗ Ngọc Thìn

